

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2020- 2025; tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2030. Đồng thời đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập ĐCS Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025); 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025); 80 năm ngày quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025). Đặc biệt, 2025 cũng là năm cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trên cơ sở Kế hoạch số 250/KH-UBND, ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá về tổ chức phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hoá đã ban hành Kế hoạch số : 1497/KH-BSM ngày 31/12/2025 về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Để tiếp nối những thành quả quan trọng đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty và nhiệm vụ chính trị của Công ty giai đoạn 2020-2025; nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Công ty, cổ vũ, động viên toàn thể CBCNVLD hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã phát động đợt thi đua với chủ đề: ***“Toàn thể CBCNVLD Công ty ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025”*** với một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là: Thi đua thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác thi đua khen thưởng; Luật thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm giai đoạn

2020-2025; khẳng định toàn thể CBCNVLD Công ty luôn ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm, hành động cụ thể; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục.

Hai là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trọng tâm là các phong trào Phong trào thi đua “*Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất chất lượng và hiệu quả*”; “*Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật*”; “*Twói, tiêu khoa học, tiết kiệm điện năng*”; “*Duy tu, bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị*”; “*Giải tỏa ách tắc kênh mương và bảo vệ hành lang công trình*”; “*Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động*”;

Hưởng ứng phong trào “*Chung sức xây dựng nông thôn mới*”; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”; Phong trào “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*”.

Ba là: Phối hợp với các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong toàn Công ty tích cực thi đua hoàn thành đạt và vượt mức 8 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đề ra năm 2025, đó là:

(1) - Tổng diện tích phục vụ tưới tiêu là: 76.446,43 ha. Trong đó:

- Diện tích sản xuất nông nghiệp là: 59.943,80 ha. (Trong đó: vụ Chiêm xuân 25.088,78 ha; vụ Mùa 25.166,79 ha; vụ Đông 7.259,81 ha; Nuôi trồng thủy sản 2.428,32 ha).

- Diện tích tiêu khu vực nông thôn và đô thị: 16.502,63 ha.

- Không để tình hình úng, hạn xảy ra;

(2) - Doanh thu đạt 91 tỷ đồng trở lên.

(3) - Sử dụng và quản lý điện năng đảm bảo tiết kiệm theo kế hoạch: 4.592.641kWh (Điện năng vụ Chiêm 2.732.672 kWh; vụ Mùa + vụ Đông + Tiêu úng: 1.859.969kWh). Trong đó K₃ đạt tỷ lệ từ 40% trở lên, K₁ đạt 53% trở lên, K₂ giảm từ 1-2% so với cùng kỳ. Chi phí điện năng 7,5 tỷ.

(4) - Danh hiệu thi đua: Xuất sắc đạt từ 15% trở lên, tiên tiến đạt từ 80% trở lên; Công ty được tặng cờ thi đua từ cấp Tỉnh trở lên; Có từ 1÷ 3 Chi nhánh, phòng ban và từ 3÷ 5 cá nhân được bằng khen cấp Tỉnh, có ít nhất 01 sáng kiến cấp tỉnh và 02 đồng chí được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh; có từ 5 sáng kiến đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh Niên, Cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả.

(5) - Triển khai các dự án, công trình đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng công trình.

(6) - Số vụ vi phạm công trình thủy lợi không gia tăng; Công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cho người và máy móc thiết bị, công trình. Kết quả kiểm tra an toàn đạt từ 91 điểm trở lên.

(7) - Tiếp tục tiếp tục rà soát bố trí lao động, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tổ chức, lao động, tiền lương; công tác nâng lương thi nâng bậc; công tác thi đua khen thưởng, và chế độ chính sách cho người lao động trong Công ty.

(8). Tiếp nhận, quản lý vận hành hệ thống đập sông Lèn để phục vụ sản xuất vụ chiêm Xuân 2025 và xây dựng dự án thành lập Chi nhánh thủy lợi sông Lèn.

Bốn là: Các cấp ủy đảng, chuyên môn và các đoàn thể chính trị xã hội trong Công ty cùng chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2025.

Bám sát phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, hiệu quả” nhằm tiếp tục thực hiện tốt các lĩnh vực trọng tâm như: Diện tích tưới tiêu; doanh thu; điện năng; đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó tập trung phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, khánh thành các công trình, dự án đang được triển khai đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Năm là: Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội các Chi bộ và các Đảng bộ trong Công ty. Trước hết là tập trung trí tuệ xây dựng văn kiện trình Đại hội; chủ động chuẩn bị phương án nhân sự đảm bảo thận trọng, bài bản, dân chủ, khách quan, toàn diện đảm bảo được sự lãnh đạo, chỉ đạo thực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty và các đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, kế thừa những thành tích chúng ta đã đạt được trong những năm vừa qua; Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, CNV, người lao động trong Công ty cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện./.

Nơi nhận:

- Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh (B/c);
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Chủ tịch Công ty (B/c);
- Các PGĐ, KTT công ty;
- Các đơn vị, phòng Cty (T/h);
- BCH CĐ cơ sở (P/h);
- Lưu: VT.



Đặng Đình Tuấn

